

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

của kỳ thi; đồng thời, thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong suốt kỳ thi; chủ động trong mọi tình huống có thể phát sinh. Bên cạnh đó, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh và giáo viên để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thành công. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, cùng với việc thực hiện đúng quy chế của kỳ thi,

trước và sau mỗi buổi thi, cán bộ coi thi cần động viên thí sinh để các em có tâm lý vững vàng cho các môn thi tiếp theo. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục duy trì tốt công tác phòng, chống dịch đồng thời thực hiện nghiêm quy chế thi, bảo đảm kỳ thi năm nay trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn về kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi và điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Sau khi nghe lãnh đạo 2 điểm thi báo cáo công tác tổ chức kỳ thi và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi, đồng chí Mai Văn Trinh biểu dương nỗ lực của cán

bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại 2 điểm thi. Đồng chí nhấn mạnh, an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn về kỳ thi là mục tiêu hàng đầu, do đó các điểm thi tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, tiêu cực. Đồng chí yêu cầu các điểm thi tiếp tục chuẩn bị tốt, đầy đủ các điều kiện về ảnh sáng, camera giám sát việc lưu trữ bài thi, để thi đúng quy chế... Cùng với đó, lực lượng thanh tra, giám sát phải làm hết trách nhiệm để tránh vi phạm quy chế.

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

yêu cầu những người tham gia hiến máu đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Kết quả, Ban tổ chức thu được 145 đơn vị máu an toàn.

Đây là hoạt động nhân đạo nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu do ảnh hưởng của dịch Covid-19,

phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị. Nhân dịp này, UBND huyện Vũ Thư đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 2 gia đình và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN năm 2020.

HUYỆN ĐOÀN TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

các thí sinh và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại những điểm thi, góp phần bảo đảm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

tại các điểm thi của huyện Tiền Hải diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt để thí sinh tham gia thi đạt kết quả cao nhất.

Ngày đầu của kỳ thi "đặc biệt"

(Tiếp theo trang 1)

không xảy ra sự cố hay sai sót. Tất cả các khâu của kỳ thi được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế thi. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được điểm thi đặt lên hàng đầu.

tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được siết chặt

Theo quan sát, tại các điểm thi, các thí sinh và người nhà thí sinh đều đeo khẩu trang trước khi bước vào điểm thi. Tại mỗi phòng thi, cán bộ coi thi thực hiện đo thân nhiệt cho thí sinh và nhắc nhở các em rửa tay sát khuẩn, thường xuyên đeo khẩu trang trong suốt buổi thi. Năm nay, trước tình hình dịch bệnh nên tại các điểm thi thực hiện giãn cách, không khai mạc tập trung tại sân trường mà hướng dẫn, phổ biến quy chế thi tại phòng thi. Tại các điểm thi còn chuẩn bị các phòng dự phòng cũng như phương án cho thí sinh sốt, ho trong khi thi; đồng thời vệ sinh phòng thi bằng dung dịch Cloramin-B trước và sau mỗi buổi thi. Đối với 7 thí sinh tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, ngành Giáo dục, Y tế và Công an đã phối hợp tổ chức đưa đón các em bằng xe chuyên dụng và cho các em thi riêng ở phòng thi cách ly. Bài thi của các em sẽ được nhân viên y tế khử khuẩn và niêm phong ở tủ đựng bài thi riêng.

Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để phòng, chống dịch bệnh tại các điểm thi và các khâu của kỳ thi, 23.000 khẩu trang và 1.000 chai nước rửa tay kháng khuẩn đã được chuyển đến các điểm thi từ những ngày trước. Qua kiểm tra công tác thi tại các điểm thi, nhìn chung, các điểm thi đều

Thầy giáo Trương Kim Hiến, điểm trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Thái Bình



Trong ngày thi đầu tiên, thí sinh đến điểm thi đầy đủ, đúng giờ quy định. Các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là các trang thiết bị y tế bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh đã được điểm thi chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Lực lượng công an, bảo vệ, nhân viên y tế, bộ phận phục vụ... được điểm thi bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Vì vậy, trong ngày thi đầu tiên, an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối, không có tình huống phức tạp xảy ra.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Hồng Hạnh, điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh



Trước kỳ thi em khá lo lắng bởi hiện nay dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, ngay buổi làm thủ tục nhận phòng thi, được các thầy cô giám thị động viên và thấy được những chiếc khẩu trang, chai nước rửa tay sát khuẩn chuẩn bị sẵn tại mỗi phòng thi nên em đã yên tâm hơn nhiều. Ngày thi đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, em làm được khoảng 70 - 80% bài thi.

Thí sinh Phan Như Bình, điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh



Em thấy để thi năm nay hơi dài so với thời gian làm bài thi. Trong đề thi, câu nghị luận xã hội về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày rất hay và thú vị khi hướng những người trẻ suy nghĩ đúng đắn, sống tích cực và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tuy nhiên đây cũng là câu vấn đáp cao để phân loại thí sinh. Em dự đoán được 6 - 7 điểm môn Ngữ văn.

thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch trong kỳ thi như: mở cửa sổ thông thoáng, không bật điều hòa; mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh bảo đảm giãn cách an toàn cho các thí sinh; các thí sinh và cán bộ làm thi phải khai báo y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế... Bên cạnh đó, các điểm thi

đều thực hiện khử khuẩn trước và sau mỗi buổi thi.

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, việc bảo đảm, siết chặt an ninh, an toàn kỳ thi tiếp tục được các điểm thi đặc biệt chú trọng. Tại phòng bảo quản, lưu trữ bài thi, để thi của các điểm thi được lắp 2 mắt camera, đồng thời có lực lượng an ninh túc trực 24/24 giờ. Thầy giáo Phạm Hoài Ngọc, điểm trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: Ngoài việc nhắc nhở cán bộ coi thi thực hiện đúng quy chế kỳ thi, chúng tôi cũng tăng cường tính kỷ luật trường thi. Cùng với hệ thống camera giám sát, ban ngày và ban đêm, đều có cán bộ điểm thi và một cán bộ an ninh chịu trách nhiệm túc trực tại phòng lưu trữ và bảo quản đề thi, bài thi. Bên cạnh đó, do điểm thi sát với nhà dân nên điểm thi đã phối hợp với Công an huyện Vũ Thư tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh khu vực xung quanh điểm thi.

Theo thống kê nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, kết thúc ngày thi đầu tiên, không ghi nhận cán bộ, thí sinh thi vi phạm quy chế. Hôm nay, ngày 10/8, các thí sinh tiếp tục dự thi các môn thi còn lại. Theo đó, buổi sáng các em dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp khoa học xã hội; buổi chiều, các em dự thi môn Ngoại ngữ.

THÁI BÌNH CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

dịch Covid-19 huyện Vũ Thư phối hợp với Trạm Y tế xã Minh Lăng đã tiến hành điều tra, xác minh có 3 trường hợp là công dân xã Minh Lăng đi cùng chuyến bay trên. Sáng ngày 8/8, Trạm Y tế xã Việt Hùng nhận được thông tin đã điều tra, xác minh có 2 công dân xã Việt Hùng trở về địa phương sau khi ở cùng tầng 8, tòa nhà Tân Việt (Hoài Đức - Hà Nội) với bệnh nhân số 785.

Ngày sau khi nhận được các thông tin về 5 công dân của xã Minh Lăng, Việt Hùng (Vũ Thư) có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 số 751 và 785, trong ngày 8/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư đã họp khẩn và nhanh chóng ra quyết định thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên cơ sở 2; ra quyết định cách ly y tế tập trung đối với 5 công dân của xã Minh Lăng, Việt Hùng. Đến 17 giờ chiều ngày 8/8, khu cách ly y tế tập trung của huyện đã tiếp nhận 5 trường hợp trên và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, đến sáng 9/8, các trường hợp trên đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (lần 1). Mặc dù vậy, huyện tiếp tục tổ chức cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp này theo quy định. Ngoài ra, huyện phối hợp với các địa phương tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại gia đình các công dân trên; lập danh sách người tiếp xúc với 5 công dân này để giám sát, theo dõi y tế tại nhà.

Đến ngày 9/8, huyện Vũ Thư có 593 người đi từ Đà Nẵng và các vùng có dịch về địa phương (tính từ ngày 18/7/2020); trong đó từ Đà Nẵng về là 280 người, từ vùng dịch khác là 313 người. Số người còn thời gian theo dõi 14 ngày là 416 người. Huyện Vũ Thư tiếp tục giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập địa bàn.

Tiếp sức mùa thi gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 hiện nay, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay đã có nhiều thay đổi để ứng phó với dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho các tình nguyện viên, sĩ tử cũng như phụ huynh.



Thanh niên tình nguyện cung cấp nước uống cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tây Thụy An.

Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay bao gồm nhiều nội dung như tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh về thông tin kỳ thi, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các địa điểm thi và các nút giao thông trọng yếu, phát tặng các vật phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, ban tổ chức đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm công tác tình nguyện viên an toàn, đáp ứng được yêu cầu thực tế, góp phần vào công tác phòng, chống dịch để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra chất lượng, hiệu quả. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã vận động 600 tình nguyện viên, 50.000 khẩu trang, 300 bánh mì để tặng thí sinh, phụ huynh và tình nguyện viên; huyện động viên ủng hộ được 50 ô, 250 băng rôn, khẩu hiệu, 330 bút viết, 70 chai nước sát khuẩn, 500 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại 33 điểm thi và 40 điểm nút giao thông. Thí sinh đến điểm thi được các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đi đo thân nhiệt, tặng khẩu trang và cung cấp dung dịch rửa tay ngay ở các cổng trường. Các tình nguyện viên tuyên truyền tới người dân, các phụ huynh bảo đảm an toàn trong tình hình dịch bệnh như: rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt phần mềm Bluezone để đảm bảo an toàn trong khu vực thi, không tập trung đông người, hỗ trợ nước uống cho thí sinh, phụ huynh...

33 điểm thi tốt nghiệp THPT tại Thái Bình năm nay đều có thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Mỗi đội hình tình nguyện viên được phân công túc trực tại điểm thi, trang bị đầy đủ khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn cho thí sinh và phụ huynh. Tham gia tiếp sức mùa thi nhiều năm liền, em Hà Minh Tuấn, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thành viên Hội Sinh viên Thái Bình tại Hà Nội cho biết: Đội chúng em có 25 bạn về tham gia chương trình tiếp sức mùa thi tại Thái Bình. Chúng em đã được tập huấn về những nội dung chăm sóc sức khỏe, chấp hành nghiêm nội quy về phòng, chống dịch Covid-19 để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả. Với tinh thần mỗi sinh viên tình nguyện là một chiến sĩ bảo vệ bản thân, đồng đội và đặc biệt là thí sinh, chúng em đều khai báo y tế, cài đặt phần mềm Bluezone. Năm nay, một trong những nhiệm vụ quan trọng của tình nguyện viên chúng em là hỗ trợ phụ huynh giãn cách khi đưa đón con tại các địa điểm thi, tránh tập trung đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Bên cạnh đội hình tiếp sức tại chỗ, bảo đảm an toàn giao thông, các đội hình: phản ứng nhanh, xe ôm tình nguyện, bảo đảm vệ sinh môi trường cũng được Tỉnh đoàn thành lập. Anh Nguyễn Đức Sâm, phụ huynh có con thi tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Côi cho biết: Năm nay, con chúng tôi bước vào kỳ thi được tổ chức trong điều kiện đặc biệt. Dịch bệnh phức tạp nên tôi

cũng lo lắng, nhắc nhở con mình chú ý an toàn, nhắc nhở con mình như vũng tâm lý để hoàn thành tốt bài thi. Tôi đưa con đến trường và được thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền, cài đặt phần mềm Bluezone giúp. Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, các hoạt động trong chương trình tiếp sức mùa thi sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Còn chị Vũ Thị Duyên, thi trấn Diêm Điền (Thái Thụy) cho biết: Trong lúc chờ đợi con làm bài thi, nhiều phụ huynh tập trung ngoài cổng trường thành nhóm đã được thanh niên tình nguyện nhắc nhở. Với các thí sinh, những câu nói chân thành, tình cảm, gắn gũi của các tình nguyện viên giúp các em thoải mái, bình tĩnh, tự tin hơn. Em Nguyễn Đức Cường, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Côi cho biết: Lúc đến điểm thi hay kết thúc giờ thi ra về, em cũng được các anh chị hướng dẫn sát khuẩn tay, tặng nước uống.

Để động viên các đội hình tiếp sức mùa thi, trong sáng ngày 9/8, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã tới thăm và tặng quà thanh niên tình nguyện tại các điểm thi. Với các hoạt động trong chương trình tiếp sức mùa thi sẽ góp phần để kỳ thi THPT năm nay tại Thái Bình diễn ra an toàn, nghiêm túc.

KUÂN PHƯƠNG



Các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Ảnh: NGỌC TRÂM

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Bộ luật Lao động năm 2019

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 7972 ra ngày 3/8/2020)

4. Chị S xin đi làm công nhân, nhưng công ty may F chỉ tuyển lao động có bằng cấp ba, mà chị S mới học hết lớp 9. Chị S đã mượn bằng cấp ba của chị họ để xin đi làm công nhân ở công ty may F và được

nhận vào. Một thời gian sau chị bị phát hiện là khai bằng cấp không đúng, vậy chị S đã vi phạm quy định nào của pháp luật về lao động?

Trả lời: Trường hợp của chị S đã

vi phạm quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động tại Điều 16, Bộ luật Lao động năm 2019, theo đó:

- Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung

thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm

thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

- Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

5. Chị A mở một siêu thị nhỏ ở nhà. Do bận con mọn, chị phải thuê một người làm thu

ngân. Do đặc điểm thu ngân được quản lý tiền, sợ người làm không trung thực, nên chị A yêu cầu người đó phải đưa giấy tờ tùy thân cho chị giữ, chị mới cho ký kết hợp đồng lao động. Chị A có được quyền làm như vậy không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17, Bộ luật Lao động năm 2019 thì chị A không được quyền giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người được thuê làm thu ngân. Nếu muốn giữ giấy tờ tùy thân của người đó, chị có thể yêu cầu người đó cho giữ bản photo giấy tờ tùy thân hoặc bản sao có chứng thực. Đây là

một trong các hành vi mà người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, bao gồm các hành vi: giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động; yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động; buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

(còn nữa)

LÊ THƯỜNG

(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)